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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
 

 

ดีไซเนอร์ร้ัวอุดมฯแจ้งเกิดเวทีระดับชาติ ปลุกกระแส"ผ้าไทย" 
 
 
ปอม ปอม เกิร์ล/รายงาน 
 ผ้าไทยใครว่าเชย! 
 ไม่จริ๊ง ไม่จริง ปอม ปอม เกิร์ล ขอเถียงขาดใจเพราะต้ังแต่ได้รับเทียบเชิญจากสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือ สศร.กระทรวงวัฒนธรรม ให้ไปประชิดติดขอบเวทีงาน Elle Fashion Week ซ่ึง
ปีนี้ได้มีแนวคิดใหม่ด้วยการส่งเสริมวงการนักออกแบบหันมาให้ความสําคัญกับการใช้ผ้าไทยท่ีเจ๋งสุดๆ คือ
เปิดทางดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่ติดท็อปเทน จากเวทีประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จาก
ภูมิปัญญาสู่อาภรณ์" ปี 2555 หรือ The Contemporarist Fashion Contest 2012 ได้มีโอกาสอวดผลงาน
การออกแบบเครื่องแต่งกายท่ีใช้ผ้าไทยผนวกกับความเป็นสากล ภายใต้แนวคิด "ไทยร่วมสมัย" 
ยิ่งเห็นฝีมือน้อง ๆ ที่บรรจงตัดเย็บผ้าไทยออกมาได้อย่างอลังการงานสร้าง แถมยังสวนใส่ได้จริง บอกได้คํา
เดียวว่า เริ่ดค่ะ 
 แหม! ความสามารถล้นเหลือขนาดนี้จะปล่อยไปเฉยๆ ได้ไง ตาม ปอม ปอม เกิร์ล มาอัพเดทแฟชั่น
ผ้าไทย จากเหล่าดีไซเนอร์วัยใสกันเลยดีกว่า 
 เริ่มจาก แนน...ณิชมน พรหมชนก ปี 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดปากแถลงไขว่า "แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานมาจากได้เห็นภาพนก เม่ือเรามองซูม
เข้าไปจะเห็นภาพเป็นจุดสี หรือพิกเซล จึงนํามาเป็นไอเดียในการตัดชุดราตรี ทั้งหมด 7 ชุด โดยใช้ผ้าไหมแก้ว 
และผ้าไหมเป็นวัตถุดิบหลักและผสมผสานเทคนิคการจัดวางบนผืนผ้าจนกลายเป็นรูปนกการได้เข้าร่วม
โครงการนี้ ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของดีไซเนอร์รุ่นใหม่เพราะพวกเราไม่ค่อยคุ้นชินกับการใช้ผ้าไทยมา
ตัดเย็บชุดต่าง ๆ เพราะเห็นว่าส่วนใหญ่จะนําผ้าไทยมาตัดชุดให้แก่คนมีอายุมากๆ เท่านั้นที่สําคัญลวดลายก็ยัง
ไม่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ ทําให้เด็กสมัยใหม่ไม่นิยมใส่แต่เราก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่มีโอกาสได้
นําผ้าประจําชาติมาตัดเย็บให้มีรูปแบบท่ีแปลกใหม่ และสามารถทําให้วัยรุ่นสวมใส่ได้ในชีวิตจริง" 
ลูกศร...ศรุติ ตันติวิทยากุล ปี 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาแฟชั่นและส่ิงทอ จุฬาลงกรณ์

ข่าวจากหนงัสือพิมพ์ไทยรฐั  ฉบบัประจําวันท่ี ๒๘  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๒ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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มหาวิทยาลัย บอกว่า "ลูกศรได้แรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลงานมาจากการได้มีดอกาสไปเท่ียววัดโพธิ์และได้
เห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ซ่ึงผู้วาดได้สอดแทรกแนวคิดและลูกเล่นในเน้ืองานอาทิ ภาพเด็ก
วิ่งไล่จับกันในบ้าน จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งท่ีได้ถ่ายทอดผลงานให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ผ่านการออกแบบบนผืนผ้า ให้
ดูมีความทันสมัยมากข้ึน โดยการประยุกต์เขียนลงลายลงบนผ้าไหมไทย 2 เส้น รวมทั้งใช้ผ้าฝ้าย ถักนิตต้ิง มา
ผสมผสามให้งานมีความโมเดิล ให้วัยรุ่นเห็นว่าผ้าไทยก็สามารถพัฒนาให้สวมใส่ได้อย่างสวยงาม โดยส่วนตัว
เห็นว่าผ้าไทยมีเสน่ห์มาก การจะตัดเย็บให้สวยหรือไม่ อยู่ที่คนออกแบบ ถ้าหากดีไซเนอร์ไทยร่วมกันออกแบบ
และใช้ผ้าไทยตัดเย็บให้มากข้ึน ก็จะทําให้คนไทยหันมาใส่ผ้าไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ และช่วยกันผลักดันให้ผ้า
ไทยไปสู่สากลในตลาดโลกได้" 
 ตามมาติดๆ กับ แฟ้ม...วิฬุวรรณ หนูยัง ปี 4 คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่าว่า "ได้แรงบันดาลใจการออกแบบมาจากการบูรณะปฏิสังขรณ์ทางศาสนา อย่างวัด 
โบสถ์ เจดีย์ ที่มีมาต้ังแต่สมัยโบราณ ให้มีความงดงามและคงอยู่ยิ่งข้ึน เพ่ือแสดงความรุ่งเรืองของศาสนาซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศ รวมไปถึงรูปร่างและรูปทรงของลวดลายไทยโดยการนําผ้าทอเกาะยอซ่ึงเป็นผ้าทอ
ประจําจังหวัดสงขลา ซ่ึงเป็นบ้านเกิดของตนเอง มาออกแบบและตัดเย็บให้สวยงามเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผ้า
ทอไทยและยังเป็นการเผยแพร่เรื่องราวของผ้าเกาะยอให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักส่วนตัวดีใขมากท่ีได้มาร่วมโครงการ
นี้ เพราะได้รับประสบการณ์ที่ดี และอยากฝากว่า คนที่มีความฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ จะต้องขยันและติดตาม
ข่าวสารสมํ่าเสมอ ที่สําคัญอยากให้หนวยงานภาครัฐใส่ใจและให้ความสําคัญกับเยาวชนและการพัฒนา
การศึกษาด้านน้ีให้มากข้ึน" 
 ปิดท้ายที่ นัท...ณัฎฐ์ธร พิมพ์เมืองเก่า ปี 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ ระบุว่า "ผมใช้กล้วยไม้ไทย เป็นแนวคิด
ของผลงานเพราะเชื่อว่าดอกกล้วยไม้ เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทําให้ชาวต่างชาติ
นึกถึงคนไทยเมื่อได้มาปฏิบัติจริงทําให้รู้ว่า ผ้าไทยมีเอกลักษณ์มาก ตัดออกมายังไงก็
สวย แม้ว่ามีข้อจํากัดที่มีความยืดหยุ่นน้อยแต่ก็ต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยการนําไป
ต้ม อย่างไรก็ตามผมมองว่าโครงการนี้ ทําให้ผมได้ฝึกทักษะมาก เพราะเป็นงานที่ท้า
ทายความสามารถของตนเองจนทําให้เกิดผลงานรูปแบบใหม่ ที่มีเอกลักษณ์ของ
ประเทศ ที่สําคัญยังได้รับการฝึกฝนกับบรรดาดีไซเนอร์ระดับประเทศและได้รับ
โอกาสนําผลงานไปถ่ายแบบในนิตยสาร" 
 งานนี้นอกจากจะเป็นการ "แจ้งเกิด" ดีไซเนอร์หน้าใหม่ไฟแรงจากรั้วอุดมศึกษาให้กับวงการแฟชั่น
บ้านเราแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเห็นคุณค่าของผ้าไทยท่ีสวยงามไม่แพ้ผ้าใดในโลก 
เผ่ือผ้าไทยจะได้อินเทรนด์ ให้วัยรุ่นหยิบมาสวมใส่ด้วยความภุมิใจกับเค้าบ้าง!!! 


